



Người Mục Tử TỐT LÀNH HIẾN MẠNG SỐNG MÌNH VÌ ĐOÀN CHIÊN

TRANG NHÀ TRƯỞNG BỬU DIỆP



Email: chadiepuccchau@gmail.com
www.chadiepuccchau.com

Tin Vui:

**Tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie
được thực hiện đầu tháng 6 năm 2023**

Kính thưa quý vị, có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn hằng mong mỗi có được tin tức cập nhật về án phong Chân Phước cho cha Diệp. Theo tin tức chúng tôi nhận được từ cha Roland Jacques cho biết thì: “Hồ sơ Tuyên Thánh cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp sẽ được Hội Đồng Thần Học do Bộ Tuyên Thánh ủy quyền xem xét vào tháng 06 năm 2023. Quyết định này được thực hiện sớm hơn nhiều so với sự sắp đặt trước đây. Trong giai đoạn này, hồ sơ Tuyên Thánh cho Cha Phanxico Xavie Diệp được chuyển tới Hội Đồng Hồng Y và Giám Mục, phụ trách đánh giá tính khả thi về “hoàn cảnh hiện tại có thích hợp” cho việc phong Chân Phước - tức là Á Thánh bước cần thiết để tiến đến Hiển Thánh.”

Dựa theo nguồn tin này thì trong tháng 6/2023 cha Nhân sẽ có mặt tại Roma, trong tư cách Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp, để trả lời các câu hỏi của Hội Đồng Thần Học, Bộ Tuyên Thánh.

Trong niềm hy vọng có được những tin tức tuyên thánh mới mẻ hơn, qua phiên gặp gỡ sau cùng giữa cha Dương Hữu Nhân và hội đồng thần học bộ phong thánh trong tháng 6 này. Người tín hữu công giáo khắp nơi mong mỗi đón nhận tin vui cùng với hằng triệu con tim yêu mến cha Diệp sẽ đạt được sở nguyện.

NHỮNG CHẶNG CUỐI TRONG TIẾN TRÌNH TUYÊN THÁNH CHA DIỆP

Ngược dòng thời gian, giữa tháng 12 năm 2021, Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ đã minh xác Linh Mục Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp bị hạ sát vì Đức Tin Tử Vì Đạo thay cho đoàn chiên của Ngài vào ngày 12 tháng 03 năm 1946 tại Giáo Xứ Tắc Sậy, Việt Nam. Minh xác của Hội Đồng Sử Gia của Giáo Hội đã đánh dấu bước đầu khó khăn nhất và mở đường cho tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie diễn ra nhanh hơn.

Đây là kết quả tiến trình xem xét cẩn trọng và độc lập kéo dài nhiều tháng của Hội Đồng Sử Gia gồm nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử thuộc Giáo Hội Công Giáo. Sau khi các chuyên gia lịch sử nghiên cứu, xem xét các lời khai, hình ảnh minh chứng của mọi giới, được Linh Mục Dương Hữu Nhân đúc kết trong một tập tài liệu điều tra trên 400 trang, đã thực hiện theo đúng qui định tuyên Thánh, trình cho Tòa Thánh Vatican trước đó. Tiếp theo là một cuộc “điều trần” được mở ra để các chuyên gia lịch sử và cơ chế liên hệ đến tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp được triệu tập đến Roma để nghe vị Cáo Thỉnh Viên chính thức Linh Mục Roland Jacques, Dương Hữu Nhân trình bày và trả lời chất vấn của Hội Đồng Sử Gia của Giáo Hội. Bằng vào lập luận trình bày rõ ràng về các lời khai còn lưu lại trong ký ức dai dẳng nơi tâm khảm của người dân địa phương về các sự kiện liên tục theo thời gian liên quan đến biến cố lịch sử trong đại này xảy ra vào Mùa Xuân năm 1946, Linh Mục Roland Jacques đã giúp Hội Đồng Sử

Gia qua cuộc điều trần này, “dừng lại” cuộc đời và cuộc Tử Đạo của Tôi Tớ Chúa, Cha Phanxico Savie Trương Bửu Diệp.

Hội Đồng Sử Gia Giáo Hội đi đến kết luận: khi thông tin của các nguồn này được kết hợp với nhau, đã cung cấp một bản trình bày về toàn diện con người, lý lịch, nguồn gốc gia đình và lai lịch của Tôi Tớ Thiên Chúa Cha Phanxico Savie. Bản văn tái hiện bối cảnh chính trị-xã hội chống lại Đạo Thiên Chúa một cách quyết liệt, và cung cấp nhiều thông tin về sự tận tâm và hiệu quả trong sứ vụ nơi Linh Mục Phanxico savie Trương Bửu Diệp. Qua đó, lịch sử cho mọi người thấy một Linh Mục quyết tâm hướng dẫn đoàn chiên và những người ngoài đạo về Đức Tin, mang lòng vị tha, quên mình và dũng cảm một cách gương mẫu. Văn bản đồng thời cũng minh chứng rằng, Cha Diệp đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích tha nhân, vì tình mến Chúa yêu người. Nhờ đó, có thể thấy được giá trị cuối cùng, nơi việc Cha quyết định noi theo gương vị Mục Tử Nhân Lành, không bỏ đoàn chiên trong lúc gian nguy nhất.

Hiện nay tiến trình tuyên thánh cha Diệp đang trong giai đoạn cuối. Giai đoạn thuộc về một nhóm hồng y và Tổng giám mục lỗi lạc. Họ sẽ liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Cha để xem xét về một câu hỏi rất tế nhị: “bây giờ có phải là khung giờ tốt nhất để tuyên bố rằng: Cha Diệp là một Chân Phước tử đạo không?”

Trong bộ luật hiện hành, thủ tục phong chân phước bắt đầu bằng việc điều tra về việc thực hành các nhân đức anh hùng. Trường hợp Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp đã được Hội Đồng Sử Gia thuộc Giáo Hội xem xét hồ sơ như thượng dẫn và đã tuyên bố vào tháng 12 năm 2021, Cha Trương Bửu Diệp chết **TỬ ĐẠO** thì mọi tiến trình tiếp theo chỉ là thủ tục.

Các thủ tục có tính cách giáo luật đặt để từ hồi thế kỷ XVII ngày nay không còn được áp dụng chặt chẽ nữa, nhất là từ sau công đồng Vaticanô II. Do vậy, lịch phụng vụ phổ quát được cải tổ sau công đồng Vaticano II đã quyết định giảm thiểu các ngày kính các thánh, bởi vì muốn chú trọng hơn vào đức Kitô. Từ đó, lịch phổ quát chỉ kính những vị Thánh rất nổi tiếng hoặc vì tượng trưng những vùng khác nhau trên thế giới.

Trường hợp Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp được hàng triệu người trong, ngoài Công Giáo tôn kính từ 77 năm qua, thì dù Ngài sẽ được phong Á Thánh vào sau tháng 6 tới đây theo thủ tục thông thường, nhưng trong tâm hồn những ai từng hâm mộ Ngài trên một phần ba Thế Kỷ, Ngài cũng đã được tôn kính như là vị Hiển Thánh rồi.

Nhóm phóng viên



THÁNH LỄ BÊN CHA DIỆP

6.30 PM - THỨ SÁU 9/06/2023

Tại nhà thờ St Maximilian Kolbe: 85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013